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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
สมัยสามัญที ่4 ประจำปี 2563 คร้ังที่ 1 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 13.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 

 

 
รายช่ือผู้เข้าประชุม และ ผู้เข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบท้าย) 
 
เริ่มประชุมเวลา  13.00 น. 
 
 เมื่อสมาชิกสภามาครบองค์ประชุมแล้ว นายสุพจน์ ชูลี ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญ
คามวารี  ทำหน้าที่ประธานในการประชุม ซึ่งวันนี้ เป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2563  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 
 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภา 1.1 เรื่องการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 

          การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2563 อาศัยอำนาจตาม
กฎหมายในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552) 
และข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคาม
วารี ในการประชุมสภาสมัยสามัญท่ี 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 4 ประจำปี 
2563 ตั้งแต่ 16 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 
เป็นจำนวน 15 วัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 
ครั้งที่ 1 เม่ือวันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563 
 

ประธานสภา      ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกคราว ต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วให้ทำสำเนา
รายงานการประชุมซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้
ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาส
ตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพ่ือให้สภาท้องถิ่นรับรอง
รายงานการประชุมนั้น 
     การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุม
สภาท้องถิ่น 
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   รายงานการประชุมสภา วิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวัน
อังคารที่ 22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ นายสมพร รักธรรม และนายพิสุทธิ์ อุปลา  ได้ตรวจ
รายงานการประชุมแล้ว และนายสานิวัฒน์ ทองเนื้อสุก เลขานุการสภา ได้ส่ง
สำเนาให้สมาชิกสภาไปศึกษาล่วงหน้าก่อนสามวันแล้ว มีสมาชิกสภาท่านใด
จะขอแก้ไขรายงานการประชุม กระผมถามที่ประชุมว่าสมาชิกสภารับรอง 
รายงานการประชุมสภาวิสามัญที่ 3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคาร
ที ่22 กันยายน 2563 
     ในเมื่อไม่มีท่านใดประสงค์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำ
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
 

เลขานุการสภา 
 

ประธานสภา 

     ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม (10 เสียง) 
 

     กระผมขอมติที่ประชุมเพ่ือรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 
3 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 หรือไม่ 

  

มติที่ประชุมสภา     รับรอง  9  เสียง 
    ไม่รับรอง  ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง 
     

ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมสภามีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญที่ 3 
ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 

  

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม 
 

      -  ไม่มี 
  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง ญัตติที่ค้างพิจารณา 
     -  ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
 

 5.1 เรื่องพิจารณาญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 
  

ประธานสภา      ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี เสนอญัตติต่อสภา
เพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
งบประมาณจำนวน 3,196,6๐๐.๐๐ บาทนั้น 

 
 
 

นายก อบต. 

    ขอเชิญ นายก อบต . น ำเสนอต่อที่ ป ระชุมสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลอรัญคามวารี ต่อไป 
 

     ข้าพเจ้านายบุญฤทธิ์  พงษ์ประดิษฐ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
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อรัญคามวารี ขอเสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ต่อสภาองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลอรัญคามวารี งบประมาณจำนวน 3,196,6๐๐.๐๐ บาท จำนวน 
7 โครงการ เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในตำบลอรัญคาม
วารีซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยในช่วงนี้ ในส่วน
รายละเอียด ขอเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้เป็นผู้ชี้แจงครับ เชิญครับ 

  
 
 

ประธานสภา     เชิญนายช่างโยธาชี้แจงรายละเอียด เชิญครับ   
  

นายไตรเทพ เกิดกอบ 
(นายช่างโยธาชำนาญงาน)                 

    (๑) โครงการซ่อมแซมถนนสายพิชัยราษฎร์ (ช่วง กม. 0+0๐๐ ถึง กม. 
3+50๐) หมู่ที่ 4  บ้านมิตรประชาราษฎร์  ตำบลอรัญคามวารี  อำเภอ
เคียนซา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งไว้ 493,900.00  บาท บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563 หน้า 22 ลำดับที่ 20 

    (2) โครงการซ่อมแซมถนนสายเจริญผล – สถิตเสถียร (ช่วง กม. 2+845 
ถึง กม. 6+895)   หมู่ที่ 4 บ้านมิตรประชาราษฎร์ ตำบลอรัญคามวารี 
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งไว้ 490,000.00 บาท บรรจุอยู่ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563 หน้า 21 ลำดับที่ 19 

    (3) โครงการซ่อมแซมถนนสายปากช่อง – ควนขนาน (ช่วง กม. 0+310 
ถึง กม. 2+410) หมู่ที่ 5 บ้านหารดำ ตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียนซา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งไว้ 410,500.00  บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 25 ลำดับที่ 23 

    (4) โครงการซ่อมแซมถนนสายอุทุมพร (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 
2+400)  หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี   ตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียน
ซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งไว้ 424,900.00  บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 20 ลำดับที่ 18 

    (5) โครงการซ่อมแซมถนนสายซอยญี่ปุ่น (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 
2+000) หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี   ตำบลอรัญคามวารี  อำเภอเคียน
ซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งไว้ 480,900.00  บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2563 
หน้า 19 ลำดับที่ 17 

    (6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยตาแดง (ช่วง กม. 
0+170 ถึง กม.0+350)  หมู่ที่  1 บ้านห้วยมุด  ตำบลอรัญคามวารี  
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ตั้งไว้ 496,800.00  บาท บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
2/2563 หน้า 6 ลำดับที่ 4 
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    (7) โครงการซ่อมแซมถนนสายเทพารักษ์ (ช่วง กม. 0+000 ถึง กม.
1+100 และ ช่วง กม. 2+000 ถึง กม. 3+000)  หมู่ที่ 1 บ้านห้วยมุด  
ตำบลอรัญ คามวารี   อำเภอ เคียนซา จั งหวัดสุ ราษฎร์ธานี   ตั้ งไว้  
399,600.00  บาท บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
เพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2/2563 หน้า 13 ลำดับที่  11 ซึ่ง
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ได้จัดส่งไปให้ก่อนหน้าครับ 

ประธานสภา    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามหรือไม่ เชิญครับ 
 

นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภา 
 

อนุนาท หนูชิต 
 
 
 
 
 

ประธานสภา 
 

กิตติ คำทิพย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอญัตติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ
รายจ่าย 2564 จากการศึกษาข้อมูลจากเอกสารแล้วนั้น กระผมเห็นว่า
โครงการที่เสนอมา เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในพ้ืนที่แบบกระจาย ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในหมู่บ้านใดเพียง
หมู่ บ้ านหนึ่ ง และดูจากยอดเงินสะสมที่ สามารถนำไปใช้ มี จำนวน 
4,008,209.50 บาท ยอดจ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 3 ,196,600 บาท 
ดังนั้น จึงมียอดเงินคงเหลือ จำนวน 811,609.50 บาท กระผมขอถามฝ่าย
บริหารว่าจะมีวิธีจัดการกับยอดเงินที่เหลืออย่างไร 
 

     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

       จากการที่กระผมได้ศึกษาญัตติจ่ายขาดเงินสะสมที่ทางคณะผู้บริหาร
เสนอมา กระผมเห็นด้วยกับการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ แต่มีข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติม ก่อนลงพ้ืนที่เข้าดำเนินการ ขอให้ฝ่ายโยธาประสานกับส.อบต.หรือ
ผู้นำท้องที่ลงพ้ืนที่ไปด้วย เพ่ือให้การดำเนินการสำรวจออกแบบเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
   
         จากที่กระผมได้ศึกษาข้อมูลจากญัตติในหนังสือเชิญประชุมนั้น กระผม
เห็นด้วยกับโครงการจ่ายขาดเงินสะสมที่จัดทำขึ้น แต่มีข้อสงสัยจะสอบถาม
เพ่ิมเติม เกี่ยวกับโครงการซ่อมแซมถนนสายอุทุมพร หมูที่ 2 บ้านบางใหญ่
สามัคคี ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.40 กม. ใช้
งบประมาณในการซ่อมแซม   424,900.00 บาท แต่โครงการซ่อมแซม
ถนนสายซอยญี่ปุ่น หมู่ที่ 2 บ้านบางใหญ่สามัคคี ต.อรัญคามวารี อ.เคียนซา 
จ.สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 2.00 กม. แต่ใช้งบประมาณในการซ่อมแซมถึง 
480 ,900.00 บาท ซึ่ งหากพิจารณาตามหลักการและเหตุผลแล้ว 
ระยะทางมากกว่า จะต้องใช้งบประมาณมากกว่า แต่กรณีสองโครงการนี้ดูจะ
สวนทางกับความเป็นจริงอยู่  
    และในส่วนของการซ่อมแซมถนนสายพิชัยราษฎร์ เหตุใดจึงไม่เป็นถนน
หินผุเหมือนกับถนนสายอุทุมพรกับถนนสายซอยญี่ปุ่น จึงอยากให้ฝ่ายโยธา
ชี้แจงรายละเอียดในส่วนนี้ครับ 
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ประธานสภา 
 
 

นายก อบต. 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภา 
 
 

นายไตรเทพ เกิดกอบ 
(นายช่างโยธา) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานสภา 
 

กิตติ คำทิพย์ 

     เชิญนายก อบต. ได้ชี้แจงในประเด็นที่ท่านพิชัย ภูริเจริญวงศ์ ส.อบต. 
หมู่ที่ 1 และท่านอนุนาท หนูชิต ส.อบต.หมู่ที่ 5 ได้มีข้อซักถาม เชิญครับ 
  

   กระผมขอชี้แจงเรื่องงบประมาณที่เหลือจากการจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 
811,609.50 บาท กระผมได้มอบหมายให้ฝ่ายโยธาออกสำรวจความ
เสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่เพ่ิมเติม พบว่ามีถนนที่ได้รับความเสียหายเพ่ิมอีก
ประมาณ 2-3 สาย และอยู่ในขั้นตอนของการนำเรื่องเข้าสภาฯเพ่ือพิจารณา
ต่อไป และในส่วนของการประสานงานกับ ทางส.อบต.หรือผู้นำท้องที่ก่อน
เข้าดำเนินการนั้น ปกติทางอบต.จะทำหนังสือแจ้งไปยังส.อบต.หรือผู้นำ
ท้องที่ก่อนแล้วทุกครั้งครับ 
 

     เชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ได้ชี้แจงในประเด็นที่ทางท่านกิตติ คำทิพย์  
ส.อบต.หมู่ที่ 4 ได้มีข้อซักถาม เชิญครับ 
 

     กระผมขอชี้แจงเรื่องส่วนต่างของงบประมาณที่ใช้ในโครงการซ่อมแซม
ถนนสายอุทุมพร และสายซอยญี่ปุ่น เนื่องจากถนนสายซอยอุทุมพรได้รับ
ความเสียหายมากกว่าถนนสายซอยญี่ปุ่น จึงมีการยกระดับถนนขึ้นมาเพ่ือ
เสริมความแข็งแรง ความหนา 50 เซนติเมตร จึงทำให้งบประมาณที่ใช้ใน
การซ่อมแซมมากกว่าถนนสายซอยญี่ปุ่นที่มีความยาวน้อยกว่า 
     ส่วนการซ่อมแซมถนนสายพิชัยราษฎร์ เป็นถนนสายที่ไม่ได้รับความ
เสียหายตลอดทั้งสาย จึงมีการปูอัดเป็นบางช่วงของถนนสายนี้ครับ และหาก
ดูตามแบบ อบต.อรัญคามวารีที่แนบไปด้วย จะเห็นว่าเป็นการซ่อมแซมถนน
หินผุเหมือนกับถนนสายอุทุมพรกับถนนสายซอยญี่ปุ่นครับ 
 

    มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
 

    จากการชี้แจงทำให้กระผมเข้าใจในส่วนที่สงสัย ขอบคุณสำหรับคำชี้แจง
ครับ 
 

ประธานสภา      มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยหรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่.....
หากไม่มี กระผมขอถามว่าสมาชิกสภาจะมีการลงมติโดยแยกพิจารณาอนุมัติ
ทีละโครงการหรือพิจารณาคราวเดียวทั้ง 7 โครงการ 

  

นายดุสิต จันทนุกูล      กระผมขอเสนอว่าพิจารณาคราวเดียวทั้ง 7 โครงการ 
 

 

 

ประธานสภา      ขอถามว่ามีสมาชิกท่านใดเห็นเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่…..หากไม่มี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำ
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 

 

เลขานุการสภา 
 

 

      

     ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม (10 เสียง) 
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ประธานสภา    กระผมขอมติที่ประชุมสภาว่า เห็นชอบให้พิจารณาคราวเดียวทั้ง 7 
โครงการตามที่ท่านดุสิต จันทนุกูล เสนอหรือไม่ 
 

มติที่ประชุมสภา     เห็นชอบ  9  เสียง 
    ไม่เห็นชอบ  ไม่มี 
    งดออกเสียง  1 เสียง      

  

ประธานสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการสภา 
 

ประธานสภา 
 

 
 
มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

     ถือว่าที่ประชุมสภามีมตเิห็นชอบ ให้พิจารณาคราวเดียวทั้ง 7 โครงการ 
ตามท่ีท่านดุสิต จันทนุกูล เสนอ 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2547 แลที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 4) หมวดเงินสะสม ข้อ 89 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจจ่ายขาดจากเงินสะสมได้ ไม่เกินร้อยละสี่สิบ 
ของงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการลงทุนของปีนั้น โดยได้รับอนุมัติจากสภา
ท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ (1) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ใน
อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุม
ชุนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพ่ิมพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำเพ่ือบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ต้อง
เป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมาย
กำหนด  (2) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แต่ละประเภท ตามระเบียบแล้ว (3) เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงิน
สะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ก่อหนี้ผูกพนและ
เบิกจ่ายให้ เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กำหนดให้การจ่ายขาดเงินสะสมเป็นอันพับไป 
     มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่... 
เมื่อไม่มี  
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 ข้อ 76 ก่อนการลงมติทุกครั้งให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบ
ดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ 
ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุมจะทำ
การลงมติในเรื่องใดๆ ไม่ได้   เชิญเลขานุการสภาตรวจองค์ประชุม 
 

     ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วมีสมาชิกสภาครบองค์ประชุม (10 เสียง) 
 

     กระผมขอมติสมาชิกสภาว่าเห็นควรอนุมัติตามที่นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอรัญคามวารี เสนอญัตติต่อสภาเพ่ือพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม 
จำนวน 7 โครงการ หรือไม ่
      

     อนุมัติ  9  เสียง 
     ไม่อนุมัติ  ไม่มี 
     งดออกเสียง  1 เสียง 
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ประธานสภา      ถือว่าที่ประชุมสภา มีมติอนุมัติให้ผู้บริหารดำเนินการโครงการด้วย
งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม 7 โครงการ 
  

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
  

ประธานสภา 
 

อนุนาท หนูชิต  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
นายก อบต.      
 
 
 
 
 

 
 
 
ประธานสภา 
 
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา 15.00 น. 
     

    มีสมาชิกสภาท่านใดมีอะไรจะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบหรือไม่ เชิญครับ 
      

    กระผมมีเรื่องการบริหารจัดการขยะที่อยากจะสอบถามทางฝ่ายบริหาร
ดังนี้ครับ 

1.อยากให้มีการจัดเก็บขยะตามแผนงาน (ตารางเก็บขยะประจำวัน )
เพราะจากการที่สังเกตเห็น มีบางหมู่บ้านที่มีขยะล้นถังขยะ เนื่องจากไม่มี
การจัดเก็บ    

2.หากพ้ืนที่ใดมีการจัดงาน เช่น งานแต่งงาน งานศพ ฯลฯ อยากให้มี
การจัดเก็บขยะในพื้นที่นั้นทุกวัน เนื่องจากจะมีปริมาณขยะเยอะกว่าปกติ 

3.อยากให้มีการจัดเก็บค่าน้ำประปา และค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย
หมู่บ้านที่รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน เพราะกระผมเห็นว่าสภามีการอนุมัติให้มี
การจัดซื้อครุภัณฑ์โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดพิมพ์ใบเสร็จค่าน้ำประปา
และค่าขยะมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว 
 

     ในส่วนของการเข้าจัดเก็บขยะในพ้ืนที่นั้น ทางอบต.ให้เจ้าหน้าที่เข้า
จัดเก็บตามแผนงาน (ตารางเก็บขยะประจำวัน) ที่วางไว้ แต่หากเป็นวันหยุด
พิเศษหรือมีเหตุสุดวิสัย ก็จะมีการปรับเปลี่ยนแผนงาน (ตารางเก็บขยะ
ประจำวัน) เพ่ือให้ทันต่อเวลา และหากพ้ืนที่ใดมีการจัดงาน ก็มีการแจ้งให้
เจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะทุกวันเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขยะล้นถัง 
      ส่วนเรื่องการจัดเก็บค่าน้ำประปา มีการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
สำเร็จรูปดังกล่าวแล้ว ส่วนค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยหมู่บ้านอยู่ในขั้นตอน
ของการดำเนินการครับ 
   

       ไม่ทราบมีสมาชิกสภาท่านใด มีข้อสงสัยหรือเรื่องที่จะแจ้งเพ่ิมเติม
หรือไม่หากไม่มี กระผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  
กระผมขอปิดการประชุมสภา  
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ลงชื่อ.......................................................................ผู้จดรายงานการประชุม  
                                   (นายสานิวัฒน์  ทองเนื้อสุก) 
                         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ 
            (นายพิชัย ภูริเจริญวงศ์) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
               (นายสมพร  รักธรรม) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
               (นายพิสุทธิ์ อุปลา) 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
 

ลงชื่อ 
                     (นายสุพจน์  ชูลี) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญคามวารี 
 


